

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 5 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện NQ35 và thực hiện công tác xã hội hóa trong Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2021**

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 815/SGDDĐT-KHTC ngày 12/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục đào tạo và tình hình thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2019-2021; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo các nội dung sau:

#### **1. Các văn bản chỉ đạo, điều hành:**

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo sau:

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Thông báo số 797-TB/HU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân về việc sắp xếp, quản lý hệ thống trường học trên địa bàn;

+ Nghị quyết số 132/NQ-HĐND huyện ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 20 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021;

+ Quyết định 1484/Q Đ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

+ Hướng dẫn số 1532/UBND-GD ĐT ngày 19/9/2019 của UBND huyện về việc hướng dẫn thực hiện văn bản 5027-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

+ Công văn số 2272/UBND-GDĐT ngày 10/12/2020 của UBND huyện về việc xin tiếp nhận dự án xây dựng trường học của tập đoàn dầu khí Việt Nam.

## **2. Kết quả huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục và đào tạo:**

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục tại địa phương; Khuyến khích ưu tiên các tổ chức và cá nhân mở trường ngoài công lập, đặc biệt là các trường Mầm non ở các địa phương: Thị trấn Xuân An, xã Cương Gián, thị trấn Tiên Điền.

UBND huyện đã thực hiện và rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục theo hướng không tiếp tục phát triển mở rộng các cơ sở giáo dục công lập mà tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non và trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao; ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đã bố trí 5.946 m<sup>2</sup> đất ở thôn Bắc Sơn xã Cương Gián cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại TECHCO xây dựng trường Mầm non tư thục Hòa Mi xã Cương Gián, quy mô 7 phòng học với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng và đã đưa vào hoạt động từ năm học 2020-2021. Ngoài ra đang dành quỹ đất kêu gọi các nhà doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trường tư thục ở thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An.

Trong hai năm qua lãnh đạo UBND huyện quan tâm có nhiều giải pháp để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, hỗ trợ tài chính cho các trường học với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng. Điển hình là Quỹ thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng cho trường tiểu học Xuân Hồng 8 phòng học với kinh phí 4,2 tỷ và trường mầm non Xuân Lĩnh 8 phòng học với kinh phí 10 tỷ; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành hồ sơ hỗ trợ xây dựng cho trường trường Mầm non Xuân Hồng 6 phòng học với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, kinh phí xây dựng còn lại do đối ứng của địa phương; Ông Hoàng Trọng Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH xây dựng, thương mại, dịch vụ Sao vàng Đất Việt đã đầu tư xây dựng cho trường tiểu học Xuân Hải công trình vệ sinh diện tích 120 m<sup>2</sup> tổng số tiền gần 800 triệu đồng .....

Chỉ đạo các địa phương và trường học đã thực hiện khá tốt việc vận động tài trợ theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh, hầu hết trường học đã phối hợp với Hội phụ huynh, lãnh đạo địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành vận động, tiếp nhận tài trợ để xây dựng, tu sửa các hạng mục

nhỏ nhằm làm cho trường lớp ngày càng xanh - sạch- đẹp và an toàn hơn; tổng số kinh phí các trường tiếp nhận tài trợ trong 2 năm qua được trên 12,3 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn được quan tâm, đặc biệt chú trọng các yêu cầu về công khai mức học phí, công khai tài chính và cam kết chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhìn chung trường mầm non Hòa mi đã thực hiện tốt các yêu cầu về công khai mức học phí, công khai tài chính và cam kết chất lượng giáo dục.

*(Có phụ lục kèm theo)*

### **3. Tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân**

#### *a. Tồn tại, hạn chế:*

Mặc dù Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã có các chủ trương để thu hút việc đầu tư về xây dựng các trường tư thục trên địa bàn tuy nhiên hiệu quả đạt được còn khiêm tốn.

Nhu cầu về xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia là rất lớn trong lúc đó việc vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiệu quả còn thấp.

Việc triển khai thực hiện Quyết định 37/2019/QĐ-UBND ngày 22/6/2019 của UBND tỉnh về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các địa phương hiệu quả còn thấp

#### *b. Nguyên nhân*

Việc đầu tư xây dựng các trường ngoài công lập đòi hỏi với nguồn kinh phí lớn do đó khi muốn đầu tư cần phải xem xét nhiều yếu tố đặc biệt là nhu cầu học tập của học sinh.

Điều kiện kinh tế của nhân dân không đồng đều, đang còn nhiều người dân chưa đủ khả năng về kinh tế để cho con học tại các trường ngoài công lập.

### **4. Đề xuất, kiến nghị:**

- Đề nghị Chính phủ ban hành văn bản có tính pháp lý đủ mạnh để huy động sự đóng góp toàn dân cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học.

- Đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học ngoài công lập để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục đào tạo và tình hình thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2019-2021; UBND huyện Nghi Xuân báo cáo đề Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Nhu trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu:VT, GDĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Việt Hùng**